



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง  
คอลัมน์

ฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘  
หน้า ๑๓

## ศบ.เตรียมสำรวจความเห็นใส่กางเกงเอาต่ำ

### ‘หมอบทศพร’ ยึดจารานักร้องภาพเสียเป็นตัวอย่างค้านลบให้วัยรุ่นไทย

พ.ท.ทศพร เสร้รักษ์ เสนาธิการรัฐมณฑลวิภากร  
การตรวจศึกษาธิการ (ศบ.) กล่าวถึงกรณีที่เคยเจอเจอ  
ได้ทำสำรวจพบว่ามีวัยรุ่นส่วนหนึ่งจะเสียตัว  
ให้กับคนรักในวันวาเลนไทน์ ในเขต กทม. ซึ่งมีเป็น  
จำนวนมากว่า ในความเป็นจริงนั้นความหมายเดิมของ  
วันวาเลนไทน์เป็นเรื่องของความรักที่ดี เป็นเรื่องของ  
ความรักที่มาจากความเสียสละ แต่ปัจจุบันนี้ความ  
หมายกลับเปลี่ยนไปกลายเป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือ  
มุ่งผลกำไรหรือการมีเพศสัมพันธ์มาเกี่ยวด้วย ทั้งนี้จาก  
ผลการสำรวจที่ออกมานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัว ดัง  
นั้นตนจึงได้ทำวิจัยไปยังสำนักงานคณะกรรมการการ  
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้ทำวิจัยไปยังโรงเรียนต่างๆ  
โดยตนอยากได้โรงเรียนยกหัวชื่อ วันวาเลนไทน์  
รักสาวเป็นอย่างไร” ให้มันเสียมาตรงความตั้งใจนั้น  
โดยมีคุณเป็นผู้ให้ทาง

สำหรับความรักนั้นมีหลายสถานะ ทั้งรักเพื่อรักแม่  
รักพี่รักน้อง รักเพื่อรักสูง แต่คงไม่ได้หมายถึงต้อง  
เป็นวันแห่งการเสียตัว และราคาไม่สมควรไปบังคับเด็ก

ได้เพียงเท่านี้ไม่เอาแล้ววันวาเลนไทน์ได้ตั้งถึงนี้บอก  
ให้โรงเรียนได้ยกเรื่องนี้ให้เด็กได้มาพูดคุยกัน ซึ่งเชื่อว่า  
จะทำให้ปัญหาที่บรรเทาได้บ้าง และขณะเดียวกันก็  
อยากจะทำถึงผู้ปกครองว่าจะต้องคอยสอดส่องดูแล  
เด็กอย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่เฉพาะแต่ในวันวาเลนไทน์แล้ว  
จะต้องดูแลในวันอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้หากผู้ปกครองมี  
ความรักความอบอุ่นให้กับลูก ปัญหาเรื่องการเสียตัวใน  
วัยที่ยังไม่เหมาะสมก็จะแก้ไขได้เช่นกัน

น.ท.ทศพร ยังกล่าวถึงกรณีที่มีผู้ตรวจเยี่ยมไปเยี่ยม  
ออกกวดหมายควบคุมกางเกงเอวต่ำว่า การมุ่งกางเอว  
ต่ำเป็นเพียงแค่แฟชั่นที่นิยมใส่หรือหาไปตามยุคสมัย  
เท่านั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้ว ซึ่งไม่เพียง  
มองแต่เรื่องเอวต่ำเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องเอวสูงเอวสั้น  
รัดตัวเอวหนักก็หาผู้สูง ทั้งนี้เรื่องนี้มีเอวเอวตัวกัน  
ไม่เท่ากันเป็นเรื่องของการแสดงออกทางเพศ เพราะการ  
สวมกางเกงเอวต่ำนั้นเป็นการโชว์เนื้อหนัง และหากถาม  
เด็กวัยรุ่นผู้ชายทุกคนก็คงจะไม่ปฏิเสธ เมื่อเห็นอย่างนี้  
แล้วก็เป็นการกระตุ้นให้วัยรุ่นศึกษาทิศทางของตน

ทำให้เกิดเรื่องที่ไม่เหมาะสมตามมา อาทิ การล่วงละเมิด  
ทางเพศ การเกิดอาชญากรรม การข่มขืน เป็นต้น  
ในรีๆ นี้ ผมมีแนวคิดว่าจะสำรวจความคิดเห็น  
ของเด็กๆ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับเรื่องของการสวมกางเกง  
เอวต่ำนี้ โดยจะมีการสอบถามในหัวข้อต่างๆ เช่น มี  
กางเกงเอวต่ำดี มีความเห็นกับการมุ่งกางเกงเอวต่ำ  
อย่างไร ถือว่าเป็นการช่วยยู่ทางเพศหรือไม่ ซึ่งหลังจาก  
นั้นก็จะมีการประชุมผลความคิดเห็นเหล่านี้เพื่อเป็น  
แนวทางที่ขอชมต่อไป แต่จะให้ถือเป็นมาตรฐานหรือไม่  
ขึ้นมาโดยไปสอบถามความเห็นของเด็กๆ ก่อน เด็กก็  
อาจจะรู้สึกว่าเป็นการบังคับ ทั้งนี้ผมมั่นใจว่าเด็กทุกคน  
มีสติสัมปชัญญะ คงจะช่วยกันเดินไปในแนวทางที่  
ถูกต้องดี

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ หากเสียง  
ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการให้เด็กมุ่งกางเกงเอวต่ำและ  
จะมีการออกกฎระเบียบ น.ท.ทศพร กล่าวว่า เป็นไปได้  
หากเสียงส่วนใหญ่บอกว่าไม่ควรจะทำอะไรนั้น เพราะ  
มันมีผลกระทบโดยรวมต่อสังคม เช่น ทุกคนเห็นชัด

เงินว่ามุ่งกางเกงเอวต่ำแล้วจะช่วยเหลือทางเพศ ทำให้เกิด  
อาชญากรรม การข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศ  
ดังนั้น ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องไปจำกัดสิทธิ์ อาจ  
จะมีการเสนอออกกฎหมายขึ้นมา อย่างไรก็ตาม คารา นัก  
ร้อง นักแสดง ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีได้โดยใส่กาง  
เกงกางเอวต่ำออกทางสื่อต่างๆ เนื่องจากจะเป็นการดี  
ในส่วนนี้ทางที่ไม่เหมาะสม

ด้าน ผศ.ศิวกรวิฑูรย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า อยาก  
ให้ดูว่ารัฐเอวีซีเป็นรัฐที่จะช่วยออกเสียงเหนือของ  
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถือเป็นรัฐที่เป็นที่ผู้คนอพยพ  
มาตั้งถิ่นฐานในระยะแรกๆ เป็นรัฐที่มีความเจริญเทียบ  
เท่า รัฐนิวเจอร์ซีย์ และเมื่อพูดถึงการศึกษาแล้วความ  
ก้าวหน้าทางความคิด รัฐนี้มีความก้าวหน้าทางความคิด  
และมีเสรีภาพมากมาย แต่ต้องบอกว่าสิ่งไหนที่คิดและ  
ไม่ถูกต้องเขาก็สั่งห้ามและมีข้อเขต ซึ่งถือว่าน่าชื่นชม  
รัฐเอวีซีนี้ผมว่า